



Anh chị em thân mến,

Chúng ta đón nhận tháng 6, tháng kính Thánh Tâm, với lòng tri ân đặc biệt vì khi Đức Giêsu chạnh lòng thương thì mọi người được sống hạnh phúc.

Chỉ qua một ít ghi nhận, thánh sử Matthêu đã làm cho chúng ta thực sự xúc động: “Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông, thì chạnh lòng thương, vì họ làm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt (Mt 9,35-36).

Đức Giêsu đã liên đới thiết thân với người nghèo khổ: “Người chữa lành mọi kẻ đau ốm, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 9,17).

Chúng ta hãy dừng lại giây lát để chân dung tuyệt vời của Mục Tử Nhân Lành Giêsu ghi khắc thấm đậm trong tâm trí chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được niềm an ủi rất hạnh phúc.

Chúng ta muốn kéo dài cảm xúc rất hạnh phúc này bằng cách nhớ lại những lần Đức Giêsu chạnh lòng thương với nhiều người đau khổ trong Tin Mừng.

Tại Bêtania, “thấy cô (Maria) khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: “Kìa xem, ông ta thương anh Ladarô biết mấy”” (Ga 11,36).

Tại thành Nain, Đức Giêsu chạnh lòng thương người mẹ góa rất đau khổ vì đứa con trai duy nhất đã chết (Lc 7,13). Người chạnh lòng thương

những người phong cùi (Mc 1,41), những người mù (Mt 20,34), những người bị kinh phong (Mt 9,21)....

Ngày hôm nay, hàng trăm triệu người trên thế giới là nạn nhân chiến tranh của nhà nước Hồi Giáo Cực đoan IS. Một làn sóng di dân khổng lồ vì nghèo đói. Tệ nạn của tham nhũng độc tài, cường lực. Nạn buôn bán nô lệ phụ nữ và trẻ em khủng khiếp. Nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng...

Sát kề với chúng ta là đồng bào Miền Nam với đồng ruộng bị nhiễm mặn nặng. Ở Miền Trung, cá biển

chết hàng loạt. Hàng triệu người lâm vào cảnh cùng khổ.

Làm sao mà Chúa không chạnh lòng!

Làm sao mà những người con Chúa không chạnh lòng!

Anh chị em thân mến, tôi kêu gọi anh chị em cộng đoàn giáo xứ chúng ta dành Chúa nhật 12/6/2016, để tha thiết cầu nguyện và đóng góp tiền trợ giúp, liên đới với anh chị em đồng bào chúng ta đang gặp nạn.

Lm Giuse Hoàng Văn Tình SJ
Quản xứ GX Tạo Tác



MẶT NẠ

làm chi, lại còn đến ba lần nữa chứ. Phêrô là đàn ông.

Đàn ông thì yêu đấy,

Sáng nay nghe đoạn đối thoại cuối cùng của Thầy với bác Phêrô bên biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19), con thấy Thầy ác quá. Thầy dư biết Phêrô quý Thầy, thương Thầy mà sao Thầy cứ dồn ép ông phải nói lên điều đó

mà lại ít nói ra mình yêu. Vì làm thế là ủy mị, là yếu đuối, là “sến”. Đàn ông càng yêu nhiều bao nhiêu thì lại càng không ưa “to mồm” bấy nhiêu. Vì họ muốn dành năng lượng để cống hiến hơn là để “múa môi”. Mà giả như có

buộc phải nói thì cũng nói cách riêng tư; đằng này Thầy lại ép Phêrô nói ngay trước mặt các anh em khác nữa chứ. Thầy hạ giá Phêrô quá!

Thấy con có vẻ hơi “sung”, bác Phêrô đưa tay lên miệng ‘suyt’ một tiếng rõ to; rồi kéo con ra ngoài nói nhỏ: “Để tối bác tâm sự cho nghe”. Con háo hức chờ đến tối.

Trời đêm sáng sao, gió biển hiu hiu, sóng vỗ đều đều, hai bác cháu thong thả đi dọc bờ biển hồ. Giọng trầm trầm, bác vào đề: “Nghe Thầy hỏi sáng nay, bác cũng buồn buồn. Nhưng thật sự, những câu hỏi ấy giúp bác nhận ra nhiều điều lắm cháu ạ! Thầy đã giúp bác gỡ những chiếc mặt nạ xuống. Những chiếc mặt nạ của TÍNH – TRÍ – TÂM.”

“... Bác là người nhiệt tình. Nhiệt tình thì thường nóng vội. Nóng vội thì thường phản ứng mà chưa kịp nghĩ suy, lượng xét. Thầy hỏi, bác thường xung phong trả lời đầu tiên. Thầy bảo thả lưới, bác làm ngay (x. Lc 5,4-5). Tuy nhiên, đằng sau tính nóng vội ấy là cái tôi rất lớn của bác. Bác thích dựa vào **năng lực riêng** của mình. Bác nghĩ mình có đủ sức mạnh, dư ý chí, thừa nghị lực để một mình có thể làm được mọi thứ. Anh em có bỏ Thầy, bác sẵn sàng ở lại, dùng gươm bảo vệ Thầy mà (x. Ga 18,10). Hừm...! giờ nhìn lại,

bác thấy mình như thứ rượu mới: *sủi bọt trông thấy, sôi sục bên ngoài, nhiệt tình lửa rom*. Thứ rượu mới ấy cần thời gian, cần vấp ngã, cần thử luyện để trở thành “*thứ rượu ngọt ngào tự bản chất*”¹. Sau đêm chối Thầy, chiếc mặt nạ của tính nóng vội ấy đã rơi xuống. Bác thấy mình cần dùng năng lực tự nhiên vốn có để luyện rèn **sức mạnh nội tâm**. Năng lực Chúa Cha ban là quà quý, nhưng bác cần điều chỉnh lại hướng nhắm của nó: *hướng vào* hơn là hướng ra.

Thú thật với cháu bác học ít. Song chẳng hiểu sao Thiên Chúa lại cho bác những **trực giác thiêng liêng** rất hay. Cháu có nhớ lần bác tuyên xưng “*Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống*” (Mt 16,16) không? Rồi khi Thầy nói về màu nhiệm Bánh trường sinh, mọi người bỏ Thầy đi hết. Riêng bác, bác lại trực nhận được rằng “*chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa*” (Ga 8,69). Lúc Thầy đi trên biển hồ cũng vậy. Các anh em khác tưởng Thầy là ma. Còn bác lại nhận ra Thầy là Chúa nên mới dám xin đi trên mặt biển ấy chứ (x. Mt 14,27-28). Tiếc rằng, bác đã vội gán cho mình là người thiêng liêng, là người hiểu biết

¹ Gioan Thánh Giá, *Khúc Linh Ca*, (Tp. HCM: Nxb. Tôn Giáo, 2003), tr. 271.

về Thiên Chúa. Bác tự hào về những trực giác ấy lắm. Bác coi nó như là chiếc bình phong đất tiền để “lòe” với Matthêu, với Tôma là những người trí thức hơn bác nhiều. Giờ nghĩ cho cùng, trực giác cũng chỉ là điểm khởi đầu. Trực giác kia cần được suy đi ngẫm lại cho thật sâu xa, cho thật kỹ lưỡng. Và điểm tới của trực giác thiêng liêng phải là một **xác tín đức tin**. Vì thiếu xác tín nên bác đã “theo Thầy xa xa” (Lc 22,54), không dám đứng với Thầy dưới chân thập giá. Vì thiếu xác tín nên giờ bác mới bị hỏi đến ba lần... Thầy sâu lắm cháu ạ!”

Nghe bác thổ lộ tâm sự mà lòng con như chết lặng. Chẳng biết nói gì. Thôi! Tiếp tục nghe vậy.

“...Bác cũng thật tâm quý mến Thầy. Nhớ khi Thầy đòi đi lên Giêrusalem để chết, bác lo lắng lắm nên mạnh mẽ cản ngăn Thầy. (x. Mt 16,22). Nhớ lúc Thầy bị bắt, muốn cứu Thầy ra mà “lực bất tòng tâm”. Đã vậy còn phải nhờ Thầy xin xỏ giùm nữa chứ vì lỡ chém đứt tai người ta rồi (x. Ga 18,8-11). Kha kha... một tình yêu đầy bạo lực phải không cháu? Bác mến Thầy theo **lối yêu** thường tình **của con người**. Yêu người nào là muốn cho người ấy được an toàn, không khổ sở. Mẫu yêu ấy vô tình trói người mình yêu vào trong ý định riêng

của mình. Chẳng mở ra đủ. Chẳng vô vị lợi đủ. Còn **kiểu yêu của Thầy** là dâng hiến, bỏ mình cách nhưng không. Cháu thấy đó, cả ba lần Thầy hỏi bác “**có yêu Thầy không?**”, thì cả ba lần Thầy đều đòi bác chăm sóc cho anh chị em xung quanh. Thầy không đòi bác chăm sóc cho Thầy. Lại thật kiểu lý luận của Thầy! Nó đại khái như: “Anh có yêu em không?” – “Ừ, có.” – “Vậy anh chăm sóc cho ông hàng xóm của em nhé!”. Thầy muốn bác yêu theo mẫu của Thầy: **thuần khiết, tinh tuyền, không mặt nạ**, với trọn cả sự yếu hèn - hạn hẹp nơi bác nữa.”

Lời của bác làm con xao động...

Con tha thân đi thêm một khúc nữa, bác vỗ vai bảo: “Về thôi cháu, khuya rồi!”

“Vâng, con cảm ơn bác. Nhiều lắm. Nhiều lắm.”

Trời đã khuya hơn, gió thổi mạnh hơn, con cũng cảm thấy lạnh hơn. Chẳng biết vì gió hay vì những lời này của bác Phêrô. Sau bao năm theo Thầy từ lúc Rửa tội đến giờ, con đã gỡ được chiếc mặt nạ nào chưa hay còn đeo thêm vào? Chẳng lẽ để dần sâu hơn trong mối tương quan với Thầy như bác, con phải đi con đường hẹp vậy sao?

Thầy ơi! Xin hãy giúp con.

Giuse Bảo Ân

Thầy ơi, xin cứu vớt con!

(Mt 14, 22-33)



Con cứ tưởng sau ngày dài vất vả
Với mấy ngàn dân thiếu thốn mọi bề
Chăm sóc dưỡng nuôi linh hồn thể xác
Cho mọi người được no đủ thỏa thuê.

Galilê sẽ nhẹ sóng đêm về
Thuyền bập bênh mau ru hồn say giấc
Vào huyền mơ hồn con càng ngày càng
Bước theo Thầy đời phục vụ hân hoan.

Nào ngờ đâu giông tố nổi kinh hoàng
Giữa đêm trường dậy phong ba bão táp
Chiếc thuyền bé tựa lá tre tan nát
Thầy ơi xin mau đến cứu con!

Sóng cuộn cuộn Thầy bước trên mặt nước
Ngỡ bóng ma, con khiếp vía rụng rời
- Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng hoảng hốt
Biển trời rồi yên ắng, các con ơi!

- Nếu là Thầy, xin truyền cho con bước
Trên mặt biển hồ tiến lại gần bên
- Con cứ đến dù nước sâu đến mấy
Cứ nhìn Thầy, con vững bước bình yên.

Gió lại lên ôi những cơn ma quái
Thất kinh hồn, Thầy ơi, quá nguy nan
Xin cứu con phen này con chết mất
Mạng sống con chuông treo sợi chỉ mảnh

- Ô! Phêrô sao kém tin như vậy?
Sống gần Thầy con vẫn cứ quá xa
Tay Thầy đây con mau mau nắm lấy
Hãy vững tin, lòng chớ để hoài nghi

A sung sướng vì gió yên biển lặng
Thầy chính là Con Thiên Chúa quyền năng
Con xác tin Thầy là nguồn ánh sáng
Xóa đêm buồn ban hạnh phúc nhân gian.

Cánh đồng

Suy niệm ngày lễ trọng
kính hai Thánh Tông Đồ Cả 29/6/2016
Mến chúc ACE khu giáo Phêrô
luôn vững tin vào Thầy Giêsu



**NGÔI NHÀ
GIÁO XỨ
NGẬP TRÀN
NIỀM VUI**

Lễ Thánh Giuse Lao Động (1/5) – bốn mạng Giáo xứ năm nay là một ngày rất đặc biệt đối với cộng đoàn GX Tạo Tác, một ngày ngập tràn hồng phúc và chan hòa niềm vui.

Niềm vui không phải tự nhiên mà có, nhưng đã được “tắm”, được “ướp”, được khơi dậy qua tuần Cửu nhật kính Thánh Giuse và qua buổi tĩnh tâm trước ngày lễ.

Ngày đại lễ, thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse Lao Động trở nên đặc biệt hơn, cảm động hơn vì sự hiện diện của Cha Ngô Minh (Felipe Gomez), cha sở đầu tiên của họ đạo Tạo Tác năm 1975. Cha đã trở về với mái nhà xưa trong một thời khắc thật đặc biệt: mừng Kim Khánh linh mục (29/4/1966- 2016).

“*Mười Thương Cha Ngô Minh*” là

tác phẩm mà “nhà thơ – Cha xứ Giuse” viết tặng riêng Cha Ngô Minh. Một bài thơ thật đặc sắc và đậm đà hồn Việt! Chân dung và cả tâm hồn của Cha Ngô Minh được phác họa sao mà gần gũi, thân thương, và đầy cảm xúc đến thế! Dâng lễ cùng với một cộng đoàn đông đảo, Cha Ngô Minh không khỏi ngỡ ngàng trước sự quan phòng nhiệm màu của Chúa. Từ một cộng đoàn vô cùng nhỏ bé với vài chục gia đình của gần 50 năm trước nay đã lên tới con số xấp xỉ 400 gia đình. **“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”** (Tv 125,3). Trong khi cộng đoàn GX không biết nói sao cho hết tâm tình tri ân Cha vì Cha gần như dành trọn cả một đời để phục vụ giáo hội VN, thì trong lời chia tay, Cha lại cảm ơn những người đã cộng tác với Cha để “cho Vinh Danh Chúa hơn”. **“Tôi sẽ nhớ Tạo Tác suốt đời”**... lời của cha Ngô Minh đã làm cộng đoàn xúc động muốn rớt nước mắt.

Các em thiếu nhi tiếp tục làm cho bầu khí ngày đại lễ thêm phần tưng bừng. Bồn mạng GX năm nay rơi vào ngày Chúa nhật, nhưng Cha xứ Giuse, các anh chị giáo lý viên và ban đại diện Hội Phụ huynh đã khéo léo giúp các em vừa dâng lễ tạ ơn mừng bồn mạng giáo xứ, vừa khai mạc tháng hoa

kính Đức Mẹ, mà vẫn giữ giờ học giáo lý như thường lệ. Các em còn được chia sẻ tinh thần của ngày đại lễ bằng những phần quà, đem đến cho các em niềm vui và diễn tả sự quan tâm ưu ái đặc biệt của giáo xứ.

11g30 – khi các em thiếu nhi kết thúc buổi sinh hoạt – thì buổi agape mừng bồn mạng GX, mừng TTMY tròn 1 tuổi được bắt đầu. Vì “nhà chật” – không có nhiều mặt bằng để cùng lúc tổ chức nhiều sinh hoạt, nhưng cũng chính nhờ “nhà chật” mà lòng nhiệt thành, chung tay lo việc chung của GX được thể hiện. Ban Đời Sống lặng lẽ chuẩn bị các món ăn từ nhiều nơi – cùng tập kết về GX trước “giờ G”. Cộng đoàn qui tụ vừa đông, vừa vui, từ bác Chủ tịch HĐGX, đến các hội đoàn, mỗi người một tay: người kê bàn, người trải khăn, người lấy chén, người lấy ly; thoải mái, vui tươi, rộn ràng, đầm ấm tình gia đình.

Luôn luôn có mặt từ rất sớm là các bậc “lão thành” – thật vui khi thấy các cụ còn mạnh khỏe đến sum họp với Cha xứ, với con cháu. Buổi họp mặt gia đình GX năm nay có thêm làn gió trẻ trung, tươi tắn vì sự hiện diện của nhiều người trẻ: gia đình trẻ, gia đình tân tông, giới trẻ, và khá đông các em nhóm Lễ Sinh – Thông Reo.

Cộng đoàn giáo xứ dành ít phút để nhìn lại tờ thông tin của giáo xứ:



Phòng, giúp cộng đoàn 1 “phen” vui vẻ với vũ khúc “*Theo chân Ngài*”. Bởi ca từ thì ý nghĩa, vũ khúc thì sôi động, còn lối trình diễn thì mỗi người mỗi nẻo! Nhóm GLV cũng góp mặt,

Tạo Tác Mến Yêu. “Nhịp cầu tre lắt léo” suốt 1 năm qua đã cố gắng nối nhịp yêu thương, gắn kết cộng đoàn giáo xứ, đem lại niềm vui cho nhiều người.

Trong bữa agapê gia đình giáo xứ, cộng đoàn vừa thưởng thức tài nghệ nấu ăn của các “Cô Matta” - Ban Đồi Sống giáo xứ, vừa được thưởng thức chương trình văn nghệ “gia đình tài tử” rất phong phú. Biên đạo múa Ywanh (Sơ Văn) giúp các em Thông Reo – Lễ Sinh ra mắt cộng đoàn bằng 2 bài múa rất dễ thương. Các vị khách quý đến từ Giáo phận Đà Nẵng (GX Hòa Minh) đã chúc mừng GX Tạo Tác bằng bài đồng ca “Khúc cảm tạ”. Cũng trên nền nhạc của bài “Khúc cảm tạ”, hội Legio Tạo Tác đã đáp lễ bằng bài múa điệu đà – uyển chuyển. Các em tân tòng, các anh chị CLC cùng với quý Sơ Dòng Chúa Quan

vừa chơi đàn, chơi trống, vừa hát nhịp nhàng... Ban Đồi sống sau khi phục vụ ẩm thực, lại tiếp tục chiêu đãi văn nghệ với “Bài ca phục vụ”, rộn ràng, say sưa, không chút mệt mỏi.

Quá nhiều niềm vui trong ngày đại lễ. Nhưng đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất vẫn là sự hiện diện của Cha xứ tiên khởi của GX. Một dịp may hiếm hoi, quý báu và có thể nói là duy nhất khi giáo xứ được đón mừng Cha trong ngày đại lễ, trong niềm vui đoàn tụ, niềm vui gặp gỡ và niềm vui chia sẻ. Gần nửa thế kỷ cuộc hành trình truyền giáo của Cha trên mảnh đất hình chữ S nói chung, và với giáo xứ Tạo Tác nói riêng, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã thương gửi Cha đến với chúng con. Nhờ những hạt mầm đức tin được gieo xuống trên mảnh đất Tạo Tác với bao vất vả, lao nhọc của Cha mà giờ đây chúng con được ném



thế hệ cha ông tiếp tục gieo trồng những hạt mầm đức tin cho thế hệ con cháu tương lai, hiệp

hưởng một mùa gặt bội thu.

Xin Chúa thương chúc lành để GX Tạo Tác biết noi gương cha Gomez, quý cha thầy Dòng Tên, và các

lòng hiệp ý xây dựng gia đình giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin, cộng đoàn yêu thương và truyền giáo.

Cecilia Hải An

TRUYỀN THÔNG:

CHIA SẺ NIỀM VUI TIN MỪNG

Ngày Chúa nhật VII Phục sinh, lễ Chúa Lên Trời năm nay là ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 50 và cũng là ngày Bốn mạng của Ban Truyền thông Tạo Tác. Mở nhật ký giáo xứ, bắt gặp dòng chữ Lễ Nến – họp Ban Truyền thông – tối 02/02/2012. Một con số dễ nhớ, con số ghi dấu ngày những người ưa thích công việc này trong giáo xứ được quy tụ lại để chính thức có một cái tên chung. Sau bốn năm bốn tháng, Ban Truyền thông Tạo Tác đã làm được những gì?



Trong Thông điệp Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 50, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Truyền thông nghĩa là chia sẻ, và chia sẻ đòi hỏi lắng nghe và

đón nhận..... Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót sẽ mang lại hoa trái vì nó tạo nên được sự gần gũi để chăm sóc, an ủi, chữa lành, đồng hành và chung vui với nhau.”



Những ngày này, văn phòng giáo xứ đang bận rộn in Volume V của chương trình Giáo lý Công đồng. 5 volumes với 90 chủ đề của Kinh Tin Kính được diễn tả ngắn gọn súc tích và trình bày qua những video clips rất sống động là một thành quả đã vượt ra ngoài biên giới của giáo xứ và giáo phận, được Dòng

Tên công nhận là công trình của Dòng, được những người có trách nhiệm dạy giáo lý ở nhiều nơi hân hoan đón nhận. Đó là điều hết sức khích lệ.

Một hình thức truyền thông vẫn hiện diện trong đời sống giáo xứ mấy năm nay và có tác dụng tích cực, vì hầu như mọi người đều có dịp ngắm nhìn. Đó là những posters, những bảng hình ảnh mô tả những sinh hoạt của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ ở những thời điểm khác nhau, được chọn lựa công phu và trình bày rất đẹp mắt, rất bài bản. Người trong xứ và khách đến thăm đều thích thú. Nhưng chắc không



mấy ai biết đến người đã âm thầm và kiên trì thực hiện những tác phẩm này.

Trong ngày mừng bốn mạng giáo xứ 1/5 vừa qua, chúng ta được xem một video clip về cuộc phỏng vấn những độc giả của Bản tin Tạo Tác Mến Yêu, một hình thức truyền thông khá nổi bật của giáo xứ. Rất tiếc cuộc phỏng vấn đó chưa cho chúng ta câu trả lời đầy đủ và đa dạng về những cảm nhận, những thái độ của mọi người đối với một công việc đã được đầu tư khá nhiều tâm huyết và công sức. Tạo Tác Mến Yêu vẫn đang lắng nghe những nhận xét và góp ý từ mọi giới, để dần dần trở nên “sân chung”, nơi mọi người từ các bậc lão thành đến các em thiếu nhi cùng hân hoan chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin của mình cho nhau để loan báo Chúa Giêsu cho mọi người.

Ti-Phan

LOA! LOA! LOA! CẢ NHÀ ĐỀU VUI!



Chiều thứ năm 12/5 vừa qua, nhóm Thông Reo – Lễ Sinh đã chỗi dậy mạnh mẽ!

Từ 17g30 đến 19g30, nhóm đã tích cực tham dự Thánh lễ sốt sáng. Sau Thánh lễ, tập hát phụng vụ và hát sinh hoạt với cô Thảo khí thế, rất khí thế hát, và thi đua hát rất phấn khởi.

Sau ít phút giải lao, cha xứ đã khuyến khích các em cố gắng học tập sinh hoạt hàng đội. Vì mùa hè này, Giáo hạt Đà Lạt đã bắt đầu phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Hơn nữa, sinh hoạt hàng đội sẽ giúp các em có tinh thần kỷ luật. Kỷ luật là sức mạnh để các em sống tốt, tiến bộ.



Cha cũng giới thiệu với các em Bác Giàu, một người có tấm lòng nhiệt thành, sẽ giúp các em học tập sinh hoạt hàng đội tốt, Sr Văn (Đòng Chúa Quan Phòng) sẽ giúp các em những bài ca ý lực Kitô giáo, vừa hát vừa múa cho vui tươi, trẻ trung.

Ngoài ra, chị Hải An sẽ nhanh chóng in tập bài ca cho các em sinh hoạt dễ dàng. Một khuôn mặt mới toanh, là anh Hồng Khánh, sinh viên năm 4, khoa Anh – Đại Học Đà Lạt sẽ hòa mình sinh hoạt với các em, càng vui.

Rất nhiều hy vọng nhóm Thông Reo – Lễ GX Tạo Tác sẽ xanh tươi hơn, khởi sắc hơn nhiều! Khá thật – gồ ghề!

Ông kính Vui Vẻ

NỖI VÒNG YÊU THƯƠNG

Ngày 7/5/2016



vừa qua, tại Giáo xứ Tào Tác đã có ngày họp mặt Gia Đình Huynh Đệ và Hội Bảo trợ Ôn Gọi Dòng Chúa Quan Phòng do các Sơ Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Tây Nguyên tổ chức để mừng lễ Á Thánh Gioan Martinô Moye, Đấng Sáng lập Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ Tào Tác được hân hạnh đón tiếp Gia Đình Huynh Đệ gồm cả anh chị em người Kinh lẫn dân tộc đến từ các làng xa xôi thuộc huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Riêng Hội Bảo Trợ Ôn Gọi, tại Giáo xứ Tào Tác có khoảng 30 hội viên. Ngày họp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình và ấm cúng kéo dài từ 7g sáng đến 13g30 chiều. Sau đây là một vài tâm tình của Bà Nhất Cộng đoàn Chúa Quan Phòng Đà Lạt gửi đến Giáo xứ:

Cộng đoàn giáo xứ Tào Tác quý mến,

Hôm nay ngày 7/5/2016, lần đầu tiên các Chị em Chúa Quan Phòng có dịp mừng ngày họp mặt Gia Đình Huynh Đệ, mừng Bốn Mạng của Hội Dòng tại Giáo Xứ Tào Tác và cũng là lần thứ nhất, Hội Dòng chúng con có sự hiện diện của Hội Bảo Trợ Ôn Gọi tại xứ nhà.

Con rất cảm kích trước tấm thịnh tình của Cha xứ Giuse và tất cả mọi thành viên trong giáo xứ, từ Hội Đồng Mục Vụ đến các em nhỏ..., tất cả đã nhiệt tình chung tay vun đắp những ước nguyện của chị em chúng con trong mọi lãnh vực: chuẩn bị, sắp xếp, tổ chức, múa máy, biểu diễn thời trang, dọn dẹp vv... thật chu đáo. Nhờ sự nhiệt tình này của mọi người mà chúng con đã có được một ngày họp mặt vui tươi, đậm tình huynh đệ.

Đây là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho chị em chúng con ngang qua từng thành phần lớn nhỏ trong giáo xứ, nhưng cao hơn cả vẫn là một cảm tình đặc biệt, một tình thương yêu chân tình của quý ông bà anh chị em dành cho chúng con.

Con thêm cảm ơn những tấm chân tình mà cả giáo xứ dành cho chúng con như một món quà vô giá mà chúng con mãi mãi ghi ơn.

Con thăm cảm ơn những tấm lòng quảng đại của ông bà anh chị em trong Hội Bảo Trợ Ôn Gọi, đã âm thầm hi sinh những chi tiêu chính đáng, để giúp đỡ những mầm non ơn gọi của chúng con. Quý ông bà anh chị em đã cùng chia sẻ những nỗi trăn trở của Hội Dòng, của Giáo Hội để tạo những điều kiện thuận lợi cho những sứ giả của TIN MỪNG trong tương lai.

Con cũng thăm cầu nguyện và ao ước Tình yêu của Chúa Kitô luôn thúc đẩy, giúp mỗi người chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn nữa trong bốn phận, trong trách nhiệm để mọi người xung quanh có thể nhận ra rằng: chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những người đã giúp đỡ chúng con. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.

Đà Lạt, ngày 19/05/2016

Sr Thérèse Hoàng Thị Thân.

DÂNG HOA NĂM SẮC



DÂNG HOA NĂM SẮC là bài

hát được chị Dân chọn cho ngày khai mạc tháng Hoa năm nay. Được sự đồng ý của Cha xứ, chị Dân lên kế hoạch thực hiện. Được triệu tập, Nhóm Hiền Mẫu “đội múa không chuyên” lập tức có mặt đông đủ ngay từ phút đầu. Ô! Không ai nhiệt tình bằng “Hiền mẫu”.

“Cốc” cúi đầu chào, “cốc”.... nâng hoa lên, “cốc”.... xòe nển ra... Hoa xanh đầu rồi, quý xuống- quý một chân thôi, còn chân này choãi ra... Ai là hoa trắng đứng hàng đầu, .. hoa vàng nâng tay lên... hoa tím qua phải... hoa đỏ qua trái... vv... tiếng chị Dân khản đặc khi điều khiển lớp học đặc biệt này. Học viên đều ở tuổi “chớm già” lại toàn các “mama tổng quản” chuyên cầm xoong, chảo “múa” trong các gian bếp chính. 20 người, 20 cái miệng luôn phát ra âm thanh khi trầm khi bổng “khó quá, mệt nhĩ”. Các động tác được đơn giản tối đa để có thể dễ dàng thực hiện được, thế mà: ngồi xuống “nhức” quá, đứng lên

“mỏi” ghê, xoay mà say xắm, những đôi chân chồn, gối mỗi “gió heo may đã về!”. Những trận cười giòn tan sau những động tác không giống ai hay đi lộn chỗ... nói chuyện râm ran, cãi nhau ì xèo làm cô giáo “quá khổ tâm phải uống ngay ly nước đường” mới chịu nổi... các “mama”. Thế đấy! Tập dâng hoa thật bận rộn nhưng ai nấy đều phấn khởi, thêm vui vì tối nào cũng được đến nhà thờ, không đi tập cũng nhớ, nhớ cô, các bạn, nhớ kẹo gừng và nước Artiso. Ai nói dâng hoa là khổ? Đảm bảo dâng hoa xong các chị trẻ thêm vài tuổi. Không tin cứ thử!

Giờ phút quan trọng đã đến. “Mùa hoa về rồi muôn sắc hoa đua nở thắm tươi. Những đóa hoa thơm hương chan hòa. Say tiếng ca ân tình thiết tha hái về dâng Mẹ...” Thanh thoát, dịu dàng trong tà áo trắng, các chị lướt đi trong tiếng ca thánh thót của ca đoàn, trên tay cầm bó hoa thắm tươi với năm sắc: trắng, xanh, vàng, tím, đỏ tượng trưng cho tình yêu thương, sự gắn kết, đức hy sinh và lửa mến thành kính dâng lên Mẹ. Tuyệt vời! Ước mong những bó hoa muôn sắc ấy là kết tinh của nét đẹp đời sống cụ thể mà mỗi người không thể quên được trong buổi dâng hoa tháng 5 này.

Isave Trần Thị Thu

Vì sao mẹ yêu con?

Bé Na 5 tuổi, đang học lớp Giáo lý Đồng Cỏ Non. Một hôm, chị Giáo lý viên hỏi cả lớp:

- Các em có biết vì sao mẹ yêu các em không?

Bé Na hăng hái giơ tay:

- Vì mẹ có trái tim mà! Mọi người yêu nhau vì ai cũng có trái tim!

- Ô, thế vì sao có trái tim thì sẽ yêu?

- Vì trái tim là tình yêu. Như lúc con ở cách xa xa xa mẹ, mẹ không nghe thấy con nói, nhưng vẫn biết là con yêu mẹ nếu con làm trái tim bằng bàn tay đặt lên ngực này này. Cô biết chưa? Chỉ cần nhìn trái tim là biết yêu nhau! Cô biết không, trái tim con hôm nay đã bị vỡ tan vì mẹ mắng con rất to. Nhưng tim con vỡ rồi con vẫn rất yêu mẹ, chỉ cần mẹ yêu con là tim nó sẽ tự dính lại đấy!



THIẾU NHI TẠO TÁC DÂNG HOA KÍNH MẸ



Trong niềm vui ngày Lễ kính Thánh Giuse Lao động 1/5, Bổn mạng Giáo xứ Tạo Tác và cũng là Bổn mạng của Cha xứ Giuse, thiếu nhi Tạo Tác hân hoan bước vào tháng Hoa kính Đức Mẹ. Kết thúc Thánh lễ Thiếu nhi, tất cả các em và cộng đoàn cùng xếp hàng, cầm những bông hoa tươi thắm

lên dâng hoa cho Mẹ. Xin cho thiếu nhi Tạo Tác luôn là những đóa hoa tươi thắm của cầu nguyện, hy sinh, bác ái, yêu thương kính dâng lên Mẹ mỗi ngày. Xin Mẹ che chở và gìn giữ thiếu nhi chúng con luôn sống ngoan hiền, vâng lời để xứng đáng là những người con thảo của Mẹ.

Maria Nguyễn Thị Thu - Ban Thiêng liêng GLV

THƯ GỬI MẸ

Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 năm 2016.

Mẹ ơi, đã gần hết tháng Hoa rồi, mà con thì chưa có gì để dâng Mẹ cả. Vì vậy, con có kế hoạch để múa dâng lên Mẹ một bài ca tên là “Cánh hoa tuyết rơi”. Khó lắm Mẹ, bởi nhóm múa của con có rất ít người, nhưng các Sơ vẫn đang cố gắng tập cho bài múa của chúng con được hoàn thành tốt đẹp.

Mẹ ơi, xin Mẹ phù hộ cho giáo xứ Tạo Tác luôn vững lòng tin, hết lòng yêu Mẹ và luôn nghe theo lời Mẹ, để giáo xứ được vững mạnh.

Mẹ ơi, giáo xứ chúng con đang tổ chức cho thiếu nhi tham gia vào nhóm Thông Reo – Lễ Sinh, và có một điều đặc biệt là các bạn nữ cũng được giúp lễ. Xin Mẹ nâng đỡ cho Cha xứ chúng con để Ngài có thể tiếp tục dẫn dắt giáo xứ ngày càng thăng tiến. Con xin Mẹ phù hộ cho đất nước chúng con thêm vì hiện tại còn có nhiều người còn khổ, lang thang ngoài đường xin ăn, bán vé số. Và con xin cho những người đang mê mụ cờ bạc, ma túy, đánh lộn, rượu chè sớm quay lại bên gia đình và



bên tình thương Mẹ. Con xin Mẹ hãy giữ đất nước của con khỏi những điều xấu và sự tham muốn của các nước khác muốn xâm chiếm đất nước chúng con.

Mẹ ơi, con xin dâng lên Mẹ những lời kinh, những việc làm tốt, và cả điệu múa của nhóm con để Mẹ cầu xin Chúa cho các linh hồn sớm được lên thiên đàng. Xin Mẹ phù hộ cho Đức Giáo Hoàng, cho các Giám Mục, Linh Mục, cho mọi người Kitô hữu.

Mẹ ơi, xin Mẹ nói với Chúa hãy chọn con làm tông đồ của Chúa.

Và con thấy ngoài đường còn nhiều bạn nhỏ lang thang, không có nhà để ở, xin Mẹ giúp các bạn ấy.

Con yêu Mẹ nhiều.

Con của Mẹ

Maria Phanxica Nguyễn Hoàng Hồng Phúc - Lớp Căn Bản 1

Ô CHỮ

Giải đáp Ô chữ tháng 5/2016

1						C	U	N	G	H	I	Ế	N					
2									I	Ô								
3						N	H	I	N	N	H	U	C					
4						F	R	A	N	C	I	S	X	A	V	I	E	R
5							M	A	T	T	H	E	W					
6							H	O	À	N	G	V	Ã	N	T	Ì	N	H
7	N	G	U	Y	Ễ	N	V	Ã	N	N	H	Ở	N					
8						C	H	Ú	A	T	R	O	I					

Ô chữ tháng 6/2016

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

HÀNG NGANG

1. “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả...” là lời thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn nào?
2. Trong đêm Hội Nhạc Thiên Quốc 2015, khu giáo nào có tiết mục văn nghệ ấn tượng khi có thiên thần tí hon xuất hiện?
3. Nhân vật nào Chúa sai mở mắt cho Phaolô sau biến cố ông ngã ngựa?
4. Vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là ai?
5. Vị Giáo Hoàng nào được đặc cử vào đúng ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 21/06/1963?
6. Quê của thánh Phaolô ở đâu?
7. Vị thánh được Chúa Giêsu mặc khải về Thánh Tâm Ngài là ai?
8. Thánh Phêrô chết ở đâu?

Ô chữ hàng dọc màu đỏ là gì? (Xin chỉ lấy chữ cái và tự thêm dấu)

GIÁO HỘI TRONG THÁNG 5

BỔ NHIỆM CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM



Ngày 5/5/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Melbourne, làm tân Giám Mục chính tòa Giáo Phận Parramatta, Australia. Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, 55 tuổi, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu. Ngài là người gốc Việt đầu tiên làm Giám Mục chính tòa ở nước ngoài.

Giáo Phận Parramatta hiện có 48 giáo xứ với 324 ngàn tín hữu trên tổng số 1.067.000 dân, 67 linh mục triều, 70 linh mục dòng, 368 tu sĩ.



Ngày 7/5/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, làm Giám Mục Chính Tòa Xuân Lộc, sau khi chấp nhận đơn từ chức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh năm nay 76 tuổi.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo năm nay 71 tuổi, là Giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc từ năm 2009 đến nay.

Giáo Phận Xuân Lộc hiện có 248 giáo xứ với 940.080 tín hữu trên tổng số 3.205.000 dân, 545 linh mục triều và dòng, 145 đại chủng sinh và 1.800 nữ tu.



Ngày 1/6/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Thế Phương -Tổng Đại diện Tổng Giáo Phận Vancouver, Canada, làm Giám Mục chính toà Giáo Phận Kamloops, Canada. Như vậy, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương 59 tuổi, sinh tại Việt Nam, là người gốc Việt thứ hai làm Giám Mục chính toà ở nước ngoài.

Giáo Phận Kamloops hiện có 67 giáo xứ với 51.435 tín hữu Công giáo, 16 linh mục triều, 4 linh mục dòng, 2 phó tế vĩnh viễn và 10 tu sĩ.

CHÙM TIN GIÁO XỨ TẠO TÁC THÁNG 5/2016

CHUNG TAY CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO

Trong ba Thánh lễ Chúa nhật 15/5/2016, Giáo xứ Tạo Tác đã góp được 34 triệu để phụ với Cha G.B Nguyễn Văn Sỹ dòng Ngôi Lời, quản xứ GX Tầm Ngân (Gp Nha Trang) xây dựng một bệnh xá (khoảng 2 tỷ) cho anh chị em dân tộc nghèo ở Tầm Ngân. Đây chỉ là một số tiền khiêm tốn tựa 2 đồng xu của bà góa nghèo, nhưng đó là tấm lòng của bà con giáo dân đa số là dân lao động. Để diễn tả tâm tình tri ân, các em thiếu nhi giáo xứ Tầm Ngân đã tặng cộng đoàn GX Tạo Tác điệu vũ Tây Nguyên nhịp nhàng, đặc sắc.

CHA PHỤ TÁ BÈ TRÊN TỔNG QUYỀN VIẾNG THĂM TẠO TÁC

Ngày 17/5/2016, Cha Daniel Huang, SJ – Phụ tá Bè trên Tổng quyền, đã đến thăm cộng đoàn Thánh Giuse Đà Lạt. Cùng đi với Cha Daniel có Cha Vinh Sơn Khoan, Phụ tá giám tỉnh dòng Tên VN. Cha Daniel bày tỏ niềm vui khi đến thăm Tạo Tác, được dâng lễ trong ngôi nhà thờ xinh đẹp, bầu khí trang nghiêm, với cộng đoàn tham dự phụng vụ tuy là ngày thường nhưng khá đông, đặc biệt là đời sống đức tin sâu xa của cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác. Cha cũng hết sức vui mừng vì những chương trình mục vụ rất hữu ích, rất sáng tạo và hiệu quả mà Cha xứ Giuse đang thực hiện. Đó là những điều chắc chắn khi trở về Rôma Cha sẽ chia sẻ với Cha Bè Trên Tổng quyền Nicolas, để cùng tạ ơn Chúa với Tạo Tác.

GX TẠO TÁC DÂNG HOA – BẾ MẠC THÁNG HOA

17g30 chiều thứ bảy 28/5/2016, cộng đoàn Giáo xứ hiệp dâng những lời kinh nguyện, lời ca tiếng hát, cùng với những điệu thánh vũ trang nghiêm, nhịp nhàng để cùng Mẹ Maria ngợi khen Thiên Chúa. Quý sơ dòng Phan Sinh đã chuẩn bị chương trình cách chu đáo, và miệt mài tập từng động tác cho các em thiếu nhi, các



đi các mẹ trong hội Hiền Mẫu và đặc biệt là giới Gia Trưởng suốt tháng năm vừa qua, nhờ

đó cộng đoàn giáo xứ đã bế mạc tháng Hoa cách long trọng sốt sắng. Lòng nhiệt thành của quý Sơ, của “đoàn con hoa” đã giúp Giáo xứ sống tâm tình yêu mến Mẹ Maria suốt cả tháng Hoa rất nhiệt thành và sống động.

CHÚC MỪNG LỄ THÀNH HÔN

Chúc mừng Lễ Thành Hôn (28/5/2016) hai anh chị **Giuse Ngô Phương Duy** (khu giáo Phaolô) và chị **Matta Lê Ngọc Yến**.

VỀ NHÀ CHA

- Ông Phêrô Lê Văn Tính thuộc Khu giáo Phaolô, sinh năm 1954 tại Bắc Ninh, đã được Chúa gọi về ngày 1/5/2016, hưởng thọ 63 tuổi.
- Bà Isave Nguyễn Thị Trúc thuộc Khu giáo Mân Côi, sinh năm 1948 tại Huế, đã được Chúa gọi về ngày 30/5/2016, hưởng thọ 69 tuổi.
- Cha Giuse Phan Thái Hòa, dòng Vinh Sơn, sinh năm 1949, đã an nghỉ trong Chúa ngày 31/5/2016, hưởng thọ 67 tuổi, với 23 năm linh mục.

CÁC SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ TRONG THÁNG 6

- 12/6: Thiếu nhi Tạo Tác Rước Lễ lần đầu
- 13/6: Thánh Anton Padôva, Bỏ mạng Đức Cha Anton, Cha Siêu SJ, Quý Thầy SJ: Chiêu, Khanh
- 19/6: Tổng kết năm học giáo lý. Lễ Bao đồng. Ngày hội Mái Ấm Ngọt Ngào
- 24/6: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Bỏ mạng Cha Gioan Baotixita
- 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô, Bỏ mạng Khu giáo Phêrô.
- ♦ **HƯỞNG LÒNG CẦU NGUYỆN:**
- Lễ Matta Bỏ mạng Ban Đồi sống (29/7)
- Lễ Thánh Tổ phụ Dòng Tên và Bỏ mạng Khu giáo Inhaxiô (31/7)